

**ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU
HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 853-CV/HU

Tam Đường, ngày 22 tháng 02 năm 2023

*Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật Đảng năm 2023*

Kính gửi: - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở.

Năm 2022, qua theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức đảng, cơ bản các chi, đảng bộ cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, qua đó đã giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số chi, đảng bộ chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ dẫn đến nội dung kiểm tra, giám sát chưa trọng tâm, chưa toàn diện; tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo theo kế hoạch; việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; còn một số Đảng bộ chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên vi phạm có trường hợp còn lúng túng, chưa kịp thời.

Để công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại các chi, đảng bộ trong thời gian tới được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định và đạt hiệu quả, Thường trực Huyện ủy yêu cầu:

1. Các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường quán triệt các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tới cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2023 đã ban hành đảm bảo tiến độ, quy trình, chất lượng; xem xét thi hành kỷ luật Đảng kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định.

2. Các Đảng ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 100% các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy qua Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (*yêu cầu các chi bộ có Ban Chi ủy phải thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chuyên đề*). Chú trọng thực hiện công tác giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện các vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng

viên để tiến hành thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Trong năm 2023 mỗi Đảng bộ phải thực hiện 01 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023 theo chương trình, kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Huyện ủy theo quy định. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với các chi, đảng bộ trực thuộc.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Cao Trang Trọng